



## สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# ปลูกหญ้า ฝู flood ช่วยสัตว์ประสบภัย ครั้งที่ ๑

ผศ.น.สพ.ดร. วุฒิชัย กลมเกลี้ยง

การช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมยังไม่จบลงง่ายๆ โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้จัดการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.ดร. มงคล เทชะกำพูน คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ. วุฒิชัย กลมเกลี้ยง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้นำนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่ง เดินทางไปยังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี เพื่อทำการปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) สำหรับเป็นอาหารปศุสัตว์ในช่วงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากภัย ครั้งที่ ๑ ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์ จ.สระบุรี

ร่วมกับนิสิตและคณาจารย์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี (OCARE) นำทีมโดย อ. โก (คณิสต์) โดยได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ในการเตรียมพื้นที่และจัดหาต้นพันธุ์หญ้า ในครั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการด้วย

ทางกรมปศุสัตว์โดย ท่าน ผอ. กองพืชอาหารสัตว์ คุณมงคล ซึ่งมีความคุ้นเคยกันดีกับคณะสัตวแพทย์ ได้กรุณานำลูกน้องมีเอกพลดี และเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกครั้งนี้ให้นิสิตได้ออกกำลังกันประมาณ ๕ ไร่ ติดกับอ่างเก็บน้ำดำเนิน และมีการเดินท่อน้ำไว้รดหญ้าหลังจากปลูกแล้ว

การปลูกหญ้าแพงโกล่าในครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อน โดยในการเตรียมดินนั้น จะทำการไถพรวนดินโดยไม่มีการปล่อยน้ำเข้ามาซึ่ง จากนั้นจึงนำต้นพันธุ์หญ้าที่มีรากติดมาด้วย มาแยกเป็นกอย่อยๆ แล้วขุดดิน ปลูกทีละกอ ฝังกันประมาณหนึ่งสอก กระจายเต็มพื้นที่ จากนั้นจึงค่อยปล่อยน้ำเข้า วิธีนี้จะทำให้ต้นหญ้าตั้งตัวได้เร็วที่สุด กว่าจะหมดแปลงก็พาลปวดหลังไปตามๆ กัน เพราะต้องก้มๆ เงยๆ แยกกอหญ้า ขุดหลุม และกลบ

ในกิจกรรมนี้ นิสิตสัตวแพทย์นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและประโยชน์ของหญ้าแฝกแล้ว ยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในการปลูกหญ้าแฝกกลางแสงแดดอันร้อนระอุตลอดทั้งวัน อาจจะมีคนสักคนที่มีลมพัดมาเป่าหน้าบ้าง พายุฝนมาถั่วบ้าง ซึ่งนิสิตสัตวแพทย์ทุกคน ก็สามารถปฏิบัติสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่ฝึกให้นิสิตได้รู้จักการเสียสละแรงกายแรงใจ อดทน ทำเพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และยิ่งแสดงให้เห็นว่า สัตวแพทย์ จุฬาฯ ก็ “ฮึด และ ลุย” เช่นกัน



ฟังบรรยายสรุปก่อนลงปลูก



ทุกคนในภาพคือนิสิตจุฬาฯ ที่เห็นไกลๆ คือสิ้นเขื่อนอ่างเก็บน้ำ



นิสิตจุฬาฯ ก็ลุยและทิดดิน



ท่านคณบดี (สวมหมวกสีขาว) ก็ร่วมปลูกด้วย



ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ (สวมหมวกสีน้ำตาล) มาตรวจเยี่ยม



ท่านอธิบดี ทฤษฎี เต็มเยี่ยมชมรอบพื้นที่  
มีคณบดีและ อ. ไก่ ยืนฟังการบรรยายจากท่าน ผอ. กมล คนเสื้อขาวยืนชั้นหลัง



คณบดี อธิบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

รวบรวมและจัดทำโดย : TOOK  
& ทีมงานห้องสมุดและศูนย์เอกสารสารสนเทศ